



ลุ้น กก.ครูสภาชุดใหม่

กรรมการครูสภาชุดปัจจุบัน เป็นชุดที่ 2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2551 ครบวาระ 4 ปี วันที่ 3 สิงหาคม 2555

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการชุดใหม่ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง 5 คน และผู้แทนสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพด้านการศึกษา 6 คน

นางสาวศศิธรรา พิชัยชาณูณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธานกรรมการครูสภา โดยนำรายชื่อ 4 คน เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 7 ด้าน เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

จัดประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และการศึกษา เพื่อเลือกกันเอง ให้ได้กรรมการจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3 คน และจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 คน

จัดการเลือกตั้งกรรมการครูสภาที่มาจากผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา 19 คน จากผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดประชุมผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และการศึกษา ที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการครูสภา ณ โรงแรมตรง กรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมเลือกกันเอง ผู้ที่ได้รับการเลือก ประกอบด้วย

ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3 คน ได้แก่ **รองศาสตราจารย์มนตรี แย้มกสิกร** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา **ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ** คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ **รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 1 คน ได้แก่ **ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ลินลารัตน์** คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การเลือกตั้งกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 19 คน มีขึ้นวันที่ 20-21 สิงหาคมนี้ ผู้ได้รับเลือก บางส่วนได้แก่ **คุณรัชณี ชังชู** ครู ร.ร.ปราโมทย์ งามอินทรา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ **นายวิรัช จันทร์เกิด** จากจังหวัดสงขลา **นายณรงค์ โภชนจันทร์** จากอุดรดิตถ์ **นายเพิ่มสิน เจยศิริ** จาก ปราจีนบุรี **นายสมศักดิ์ บุญทิม** จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ผู้ได้รับเลือกที่เหลือพร้อมทั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ด้าน เป็นใครบ้าง คงต้องรอประกาศทางการจากคณะกรรมการสรรหา ละครับ